

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

**Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng ngày 21/12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.**

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, chúc mừng linh mục Ngô Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt thành phố Thái Bình, Chánh xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu; linh mục Trần Xuân Chiêu, Chánh xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị linh mục và toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ đón mùa Giáng sinh năm 2021 và năm mới 2022 an lành, hạnh phúc. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó,

nỗ lực của các linh mục và bà con giáo dân đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các vị linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chung tay góp sức xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các vị linh mục, ban trùm giáo xứ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn dịp cuối năm.

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, kháng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động viên bà con giáo dân chấp

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy tinh thần sống phước âm trong lòng dân tộc, "Kính Chúa yêu nước", đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng linh mục Nguyễn Tiến Tâm, linh mục Tổng đại diện Giáo phận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chung tay góp sức xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các vị linh mục, ban trùm giáo xứ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn dịp cuối năm.

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, kháng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, "Kính Chúa yêu nước", đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả các quy định phòng, chống dịch Covid-19 cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm.

Các linh mục bày tỏ niềm vui trước những thành tựu của tỉnh đạt được trong năm 2021, trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, động viên bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, "Kính Chúa yêu nước". Các vị linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con giáo dân trong các xứ, họ giáo hàng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đoàn kết lương giáo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cũng trong sáng ngày 21/12, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đi thăm, chúc mừng các chức

sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

Tại các nơi đến, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thăm hỏi, chúc các linh mục và đồng bào Công giáo sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc. Các đồng chí mong các linh mục và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, "Kính Chúa yêu nước"; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tiếp tục đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19, tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các linh mục cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và các sở, ngành, địa phương thời gian qua đã tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con giáo dân, hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt bổn phận cũng như trách nhiệm công dân với tinh thần "Kính Chúa yêu nước", tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

**NHÓM PHÒNG VIÊN**

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, năm 2022, các cấp ủy từ khối đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chế độ, chính sách đối với người lao động; phấn đấu năm 2022 thành lập thêm 2 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn.

**THU THỦY**

Qua đánh giá các mô hình lúa gạo, trồng lúa kết hợp nuôi rươi thực hiện ở vụ mùa năm 2021, mô hình từng bước định vị lại giá trị, hình ảnh lúa gạo của Thái Bình; giải quyết được bài toán về quy mô nông hộ, tạo được những mảnh ruộng lớn cấy một giống, cùng thời vụ, góp phần đẩy nhanh quá trình tập trung đất đai, phát triển sản xuất. Về hiệu quả kinh tế, qua tổng kết, các mô hình cho hiệu quả cao hơn 2 lần so với canh tác truyền thống của địa phương; riêng mô hình trồng lúa kết hợp nuôi rươi tại một số xã của huyện Thái Thụy cho thu nhập 265,1 triệu đồng/ha, tăng 125,1 triệu đồng/ha so với phương pháp nuôi rươi và cấy lúa truyền thống.

**NGÃN HUỖN**

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Chính phủ và tiến độ tổng thể của dự án. Sớm xây dựng đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, xin ý kiến

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Chính phủ và tiến độ tổng thể của dự án. Sớm xây dựng đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, xin ý kiến

**KHẮC ĐUẦN**

**ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH THẢO LUẬN KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2021**

Sáng ngày 21/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Năm 2021, các cấp ủy từ khối đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối đã đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, làm tốt công tác năm tình hình, kịp thời động viên, trực tiếp trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp để ra các giải pháp khắc phục mọi khó khăn, vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh

doanh. Đến nay, giá trị sản xuất, kinh doanh toàn khối ước đạt trên 24.300 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 387,9 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 348 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.160 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị

quyết của Đảng được triển khai bài bản. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác dân vận có nhiều đổi mới, bám sát tình hình cơ sở, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, nêu những kết quả đạt được, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng...

**Sơ kết kết quả thực hiện mô hình phát triển nông nghiệp**

Sáng ngày 21/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo sơ kết kết quả thực hiện mô hình phát triển

nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vụ mùa năm 2021 và triển

khai một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện tại các mô hình trong sản xuất vụ xuân năm 2022. Với mục tiêu tổ chức lại



Khu xay xát, chế biến thóc gạo của HTX Thương mại, dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh (Kiến Xương) - 1 trong 9 HTX thành lập mới được mô hình hỗ trợ.

ngành sản xuất lúa gạo, định vị lại giá trị, hình ảnh lúa gạo của Thái Bình với người tiêu dùng, hướng đến xuất khẩu, nâng cao giá trị và thu nhập cho nông dân; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, hình thành mô hình sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương thực hiện 9 mô hình phát triển nông nghiệp (6 mô hình lúa gạo, 1 mô hình trồng lúa kết hợp nuôi rươi, 2 mô hình cấy màu) với các nội dung: hỗ trợ một phần giống rươi và vật tư ban đầu để cải tạo vùng nuôi rươi; hỗ trợ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu; hỗ trợ thành lập các HTX kinh doanh nông sản, hỗ trợ xây dựng bao bì, tem nhãn mác, mã QR để truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ quảng bá sản phẩm thông qua trang web và thẻ thông minh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức 38 lớp tập huấn cho 3.730 nông dân về hiệu quả xóa bỏ bờ ngăn, áp dụng các quy trình thâm canh lúa cải tiến, xây dựng nhãn hiệu gạo...

**Kiểm tra công tác xử lý tro, xỉ, thạch cao tại hai nhà máy nhiệt điện**

Sáng ngày 21/12, đoàn kiểm tra liên ngành Công Thương - Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng của tỉnh tổ chức kiểm tra bãi thải tro, xỉ, thạch cao tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy).

chiếm khoảng 30% dung tích bãi chứa tro, xỉ.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết nhà máy đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng; khi đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng than trung bình hàng năm khoảng 3,25 triệu tấn; khối lượng tro, xỉ thải ra trên 1 triệu tấn. Ban Quản lý dự án đã có thỏa thuận hợp tác bao tiêu, tiêu thụ tro, xỉ của Nhà máy với Công ty TNHH My Sơn. Nhà máy có bãi chứa tro, xỉ được thiết kế hơn 2,91 triệu mét khối, tương đương với khả năng chứa tro, xỉ thải ra trong 3,04 năm vận hành nhà máy.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, đại diện các ngành thành viên đoàn kiểm tra cho ý kiến và kiểm tra thực tế khu vực bãi chứa tro, xỉ của hai nhà máy nhiệt điện. Thay mặt đoàn kiểm tra, lãnh đạo Sở Công Thương kết luận: Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã có đề án và tổ chức xử lý tro, xỉ Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 theo đúng đề án đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt. Việc xử lý tro, xỉ bảo đảm ổn định, an toàn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phù hợp với quy định, yêu cầu theo Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Công ty tiếp tục bám sát đề án, duy trì hoạt động xử lý tro, xỉ bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Đối với Ban Quản lý dự án Nhà



Kho chứa tro, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 đủ diện tích và công tác xử lý đạt quy chuẩn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

**HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Năm 2021, toàn ngành Tư pháp đã kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Ngành Tư pháp đã tham mưu những vấn đề vĩ mô, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác pháp luật, tư pháp. Các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 7 luật, nghị quyết và cho ý kiến với 5 dự án luật khác...; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 784 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương đã ban hành 5.510 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đã có nhiều đổi mới trong tư duy, cách làm...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của toàn ngành Tư pháp, góp phần chung tay cùng hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn đề phát sinh do dịch Covid-19, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực thi pháp luật; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, tinh hình thực tiễn để nhanh chóng thể chế hóa, cụ thể hóa pháp luật, hoạt động hiệu quả gắn với việc cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đối với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng lưu ý toàn ngành Tư pháp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp, tranh thủ trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực thi pháp luật, tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

**TẮT ĐẠT**

**BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

trí tuệ, sức sáng tạo, tích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, dựng xây Tổ quốc Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thông qua các tờ trình về điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu đầu tư công năm 2021; phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025; cơ chế hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện và một số tờ trình quan trọng khác.

Ngày 21/12, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ ba đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đông Hưng vẫn cao hơn so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.666,5 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,23%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hoàn thành vượt mức dự toán giao. UBND huyện đã phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, do đó tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Năm 2022, Đông Hưng phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 10,85%; có 1 - 2 xã trở lên đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Tại kỳ họp, HĐND huyện nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan tư pháp; thảo luận những vấn đề cử tri quan tâm như giải phóng mặt bằng, phòng, chống dịch Covid-19, lĩnh vực nông nghiệp, quy hoạch nhà ở, ứng dụng công nghệ thông tin...

**MỜI GẶP MẶT**

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Thái Bình Seed (10/1/1972 - 10/1/2022), ban lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Seed trân trọng kính mời toàn thể người lao động từng là cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Thái Bình Seed đã nghỉ hưu hoặc chuyên công tác đến dự buổi gặp mặt.

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 29 tháng 12 năm 2021.  
Địa điểm: Tại tòa nhà trung tâm thương mại Thái Bình Seed, số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Tập đoàn Thái Bình Seed hân hạnh được đón tiếp!  
Đại biểu tham dự xin xác nhận về ban tổ chức trước ngày 27/12/2021.

Điện thoại liên hệ: 02273. 842.613 hoặc bà Giang Thị Tâm: 0982.158.073

Thông báo này thay cho giấy mời.

**Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc TRẦN MẠNH BẢO**